



ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การขอคืนภาษีปี 2019-20

Thai | ไทย

JobKeeper

หากคุณได้รับเงิน JobKeeper payment จากนายจ้าง คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธียื่นแบบขอคืนภาษีเงินจากโครงการดังกล่าวจะถูกคำนวณเป็นเงินเดือนและค่าจ้างในรายงานแสดงรายได้ของคุณ

คุณสามารถดูรายงานแสดงรายได้ผ่านทาง myGov โดยข้อมูลนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในแบบขอคืนภาษีของคุณโดยอัตโนมัติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม หากคุณใช้ตัวแทนยื่นภาษี ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เช่นกัน

กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Trader) ที่ได้รับเงิน JobKeeper payment ในนามของธุรกิจจะต้องนำเงินเยียวาดังกล่าวมาคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินของธุรกิจด้วย ระบบจะ **ไม่รวม** ข้อมูลนี้ให้อัตโนมัติหากเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว

ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ **ได้รวมเงิน JobKeeper payment ในข้อมูลขอคืนภาษีของคุณ**

JobSeeker

หากคุณได้รับเงิน JobSeeker ทาง ATO จะรวบรวมข้อมูลนี้ไว้ในแบบขอคืนภาษีของคุณใต้คำถาม *Government Payments and Allowances (เงินเยียวาและเงินได้จากรัฐบาล)* เมื่อพร้อม

หากคุณยื่นเรื่องขอคืนภาษีก่อนระบบจะรวบรวมข้อมูลนี้ไว้ให้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยื่นข้อมูลนี้ไว้ด้วย

หากคุณยื่นแบบขอคืนภาษีโดยไม่ระบุข้อมูลนี้ อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการขอคืนภาษีของคุณ

เงินได้จากการถูกสั่งพักงาน

พนักงานบางรายอาจได้รับเงินก้อนหรือเงินเดือนตามปกติหลังจากถูกสั่งพักงานชั่วคราวเนื่องจาก COVID-19 คุณควรตรวจสอบว่าเงินได้เหล่านี้ปรากฏเป็นเงินเดือนและค่าจ้างในรายงานแสดงรายได้และค่าจ้างในแบบขอคืนภาษีของคุณ

นอกจากนี้คุณยังต้องรวบรวมเงินได้อื่นๆ เช่น หลักประกันรายได้ เงินประกันจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เงินชดเชยพิเศษและเงินได้ขณะลางานในแบบขอคืนภาษีของคุณด้วย คำแนะนำในการคืนภาษีจะให้ข้อมูลอธิบายวิธีรวมเงินได้เหล่านี้

เข้าถึงกองทุนเงินเกษียณ (หรือซูปเปอร์) ก่อนกำหนด

หากคุณได้รับสิทธิให้เข้าถึงเงินซูปเปอร์ของคุณก่อนกำหนดภายใต้ข้อตกลงพิเศษ COVID-19 คุณไม่จำเป็นต้องยื่นข้อมูลดังกล่าวในแบบขอคืนภาษี เงินที่ถอนจากกองทุนซูปเปอร์ภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นเงินได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

ค่าใช้จ่ายจากการทำงานที่บ้าน

ATO ประกาศวิธีลัดแบบชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

วิธีลัดนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายจากการทำงานจากที่บ้านเนื่องจาก COVID-19 วิธีลัดนี้หมายถึงคุณสามารถทำเรื่องลดหย่อนได้ 80 เซนต์ต่อชั่วโมงการทำงานจากที่บ้าน โดยรายการลดหย่อนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่นำไปใช้ลดหย่อนทั้งหมดและสามารถขอใช้สิทธิได้หลายคนหากทำงานที่บ้านหลังเดียวกัน

หากคุณยื่นค่าใช้จ่ายจากการทำงานที่บ้านโดยใช้วิธีลัด คุณจะต้องรวมยอดเงินใต้คำถาม 'other work-related expense' (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานอื่น ๆ) ในแบบขอคืนภาษีของคุณและป้อน 'COVID-hourly rate' (อัตรารายชั่วโมงช่วงสถานการณ์ COVID) เป็นคำอธิบาย คุณจะต้องเก็บบันทึกชั่วโมงการทำงานจากที่บ้านเป็นหลักฐาน

คุณยังสามารถเลือกใช้วิธีการเดิมเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายจากการทำงานจากที่บ้านหากต้องการ อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้วิธีลัดคุณจะไม่สามารถเรียกครองค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บ้าน

ชุดป้องกัน

หากคุณทำงานอาชีพที่ต้องมีการสัมผัสทางกายกับลูกค้าในช่วง COVID-19

คุณอาจทำเรื่องขอลดหย่อนค่าใช้จ่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

หรือสเปรย์ฆ่าเชื้อหากคุณชำระค่าสินค้าดังกล่าวและไม่ได้รับเงินคืนจากนายจ้าง เงินนี้รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บริการสุขภาพ การค้าปลีก และบริการต้อนรับ

ลดรายการลดหย่อนที่ไม่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาหนึ่งของปี

หากคุณเริ่มทำงานจากที่บ้าน ถูกลดเวลาทำงาน หรือถูกพักงานปีนี้ คุณอาจต้องลดรายการลดหย่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าชักรีดหรือค่าเดินทาง

หากต้องการเพิ่มรายการลดหย่อน คุณจะต้องใช้จ่ายเงินและไม่ได้รับเงินคืน โดยค่าใช้จ่ายนี้จะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหารายได้ของคุณและจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ATO ที่ ato.gov.au/otherlanguages.

คุณยังสามารถพูดคุยกับสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม (เป็นภาษาอังกฤษ)

- [What is income?](#)
- [Deductions you can claim](#)
- [Lodging your tax return](#)
- [Finding a registered tax agent](#)
- [Records you need to keep](#)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 - ลูกจ้างที่ได้รับเงิน JobKeeper

โจเป็นลูกจ้างในร้านค้าแห่งหนึ่ง หลังเสียลูกค้าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ร้านค้าแพดังกล่าวจึงลงทะเบียนขอรับเงิน JobKeeper payment ในนามของโจ

ร้านค้าแพยังคงเปิดให้บริการเฉพาะในกรณีที่ซื้อกลับบ้านเท่านั้นและโจได้รับเจอล้างมือสำหรับใช้ในระหว่างการทำงาน เขายังซื้อหน้ากากอนามัยซึ่งเขาไม่ได้รับเงินคืนด้วย เมื่อเขายื่นเรื่องขอคืนภาษีเสร็จแล้ว เขาได้ทำเรื่องลดหย่อนค่าใช้จ่ายหน้ากากอนามัย โดยเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานการซื้อ

นอกจากนี้เขายังเชื่อว่าได้อัปเดตข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างล่าสุดของเขาในรายงานแสดงรายได้ รวมถึงเงินเยียวยา JobKeeper payment ทั้งหมดที่ร้านค้าแพทำเรื่องจ่ายให้ โจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินเดือนและค่าจ้างทั้งหมดของเขารวมอยู่ในแบบขอคืนภาษีแล้ว โดยทั่วไปข้อมูลนี้จะถูกเพิ่มในแบบขอคืนภาษีโดย ATO โดยอัตโนมัติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมและรวมเงิน JobKeeper payment ไว้ด้วย

ตัวอย่างที่ 2 - ผู้รับเหมาด้านไอทีทำงานจากที่บ้าน

เงินเป็นลูกจ้างของบริษัทรับซ่อมคอมพิวเตอร์ บางครั้งเงินต้องขับรถจากบริษัทไปที่สำนักงานของลูกค้าและให้ความช่วยเหลือนอกสถานที่ แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เงินจึงเริ่มทำงานจากที่บ้านตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์เท่านั้น เงินซื้อชุดหูฟังและเครื่องเขียนใหม่ เธอมีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมขณะทำงานจากที่บ้าน

เงินตัดสินใจลดหย่อนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการทำงานที่บ้านโดยใช้วิธีลดอัตรา 80 เซนต์ต่อชั่วโมง เธอใช้บันทึกการทำงานของเธอในการคำนวณชั่วโมงการทำงานจากบ้านระหว่างวันที่ 23 มีนาคมถึง 30 มิถุนายน

เมื่อกรอกแบบขอคืนภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เงินตรวจสอบว่าเธอทำเรื่องลดหย่อนค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยรถยนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเดินทางจากบริษัทไปยังบ้านของลูกค้าเท่านั้น

เนื่องจากเงินทำงานที่บ้านอย่างเดียวเป็นเวลาประมาณสามเดือนปีนี้และส่วนใหญ่ทำหน้าที่สนับสนุนลูกค้าทางโทรศัพท์ ดังนั้นค่าใช้จ่ายลดหย่อนจากการเดินทางโดยรถยนต์ของเธอปีนี้จึงน้อยกว่าปีที่แล้ว